



ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลง และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรียบร้อย แล้ว มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร ท้องถิ่นในการแก้ไขรายละเอียดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถนำ แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการแก้ไขแนบท้ายประกาศนี้

ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้มีการแก้ไขระบุตามข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหาร ท้องถิ่นแล้วนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

แก้ไขครั้งที่ 8

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม การท่องเที่ยว และกีฬา ครอบคลุม ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาที่ พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแดนอีสานใต้
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. เดิม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ***ใหม่***	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองกุดหวาย	โดยทำการติดตั้งระบบน้ำพุ และระบบเครื่องเสียงประกอบ- น้ำพุเด่นระบำ ประกอบด้วย - ชุดน้ำพุปักนก จำนวน 1 ชุด - ชุดน้ำพุ่ม่านน้ำ จำนวน 1 ชุด - ชุดน้ำพุไข้ว จำนวน 1 ชุด	2567	2569	1. แก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

(ต่อ)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปีงบประมาณพ.ศ. <u>เดิม</u>	ปีงบประมาณ พ.ศ. <u>***ใหม่***</u>	หมายเหตุ
		- ชุดน้ำพุยงตรง จำนวน 1 ชุด - ชุดน้ำพุหมุน จำนวน 1 ชุด - ชุดยงน้ำพุ แบบยงสูง 15 เมตร จำนวน 1 ชุด - ชุดยงน้ำพุ แบบยงสูง แบบใช้ลม 15 เมตร จำนวน 8 ชุด - ชุดยงน้ำพุ แบบยงสูง ได้ 6 เมตร จำนวน 1 ชุด - ชุดคอมไพย้อมน้ำพุรอบนอก จำนวน 1 ชุด - ชุดหุ่นลอยน้ำพุ จำนวน 1 ชุด - ระบบควบคุมและตู้คอนโทรล จำนวน 1 ชุด - ระบบเครื่องเสียงประกอบน้ำพุเดินรำ จำนวน 1 ชุด - และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ			3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับ 3

เห็นชอบ



(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567